

สรุปสาระสำคัญและข้อสั่งการในการประชุม สปก.รง.  
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐  
ณ ห้องประชุมประสงค์ รัตนันท์ ชั้น ๕ เวลา ๐๗.๔๕ น.  
พล.ต.อ. อุดลย์ แสงสิงแก้ว รมว.รง.

ลำดับ	สรุปข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
๑	กรณีคนงานตักน้ำร้อนที่ทำเนียบรัฐบาล ให้รายงานข้อมูลการช่วยเหลือเยียวยาตามสิทธิประกันสังคม และประสานข้อมูลให้ PMOC ทราบด้วย	กสร. สปส.
๒	ให้ทูตแรงงานติดตามสถานการณ์และระดับความสัมพันธ์ กรณีสมาชิกสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติส่วนใหญ่ออกเสียงสนับสนุนมติเรียกร้องให้สหรัฐฯ เพิกถอนการรับรองสถานะนครเยรูซาเล็ม เป็นเมืองหลวงของอิสราเอล และรายงานให้ รมว.รง. ทราบอย่างต่อเนื่อง	สป.รง. (สปร.)
๓	กรณีแรงงานที่นครพนมถูกหลอกให้โอนเงินโดยหลงเชื่อว่าจะได้ไปทำงานที่สหรัฐฯ ๑. ให้จัดหางานจังหวัดนครพนมประสานติดตามความคืบหน้าของการดำเนินคดี และหาแนวทางช่วยเหลือแรงงานนครพนมที่ถูกหลอก ๒. ให้สรุปข้อมูลสถิติการหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศในภาพรวมทั่วประเทศ การดำเนินคดีและการดำเนินการของ รง. ในการช่วยเหลือแรงงาน ๓. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางการไปทำงานต่างประเทศที่ถูกต้อง	กกจ. กกจ. ทุกหน่วยงาน
๔	ให้นำข้อเสนอของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่เสนอต่อ รมว.รง. เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๐ มาพิจารณา ๑. แนวทางการปรับปรุงกฎหมาย ๗ ประเด็น เช่น องค์กรประกอบของคณะกรรมการไตรภาคีชุดต่าง ๆ ข้อคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี ๖๑ ๒. การจัดทำฐานข้อมูลแรงงาน การยกระดับผลิตภาพแรงงาน การเตรียมความพร้อมแรงงานสู่ Thailand 4.0 การส่งเสริมการจ้างงาน และสร้างอาชีพผู้สูงอายุ คนพิการ	ทุกหน่วยงาน

ลำดับ	สรุปข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
๕	<p>การขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๑. ให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายเน้นหนัก ๑๑+๔+๖</p> <p>๒. จัดทำแผนปฏิบัติการศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวทั้ง ๙ จุด ให้ชัดเจน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในระยะเร่งด่วน</p> <p>๓. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ต้องเป็นศูนย์ที่สามารถรองรับและเป็นที่พักของแรงงาน ตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วน บูรณาการงานร่วมกับภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม รองรับ Thailand 4.0</p> <p>๔. เพิ่มประสิทธิภาพจุดบริการประชาชน การรับเรื่อง-ส่งต่อต้องรวดเร็ว มีระบบการให้บริการได้มาตรฐาน เจ้าหน้าที่ต้องมีจิตบริการ ยิ้มแย้ม แจ่มใส มีการฝึกอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ และปรับปรุงสถานที่ให้ดูดี สะอาดตา</p>	ทุกหน่วยงาน

มณฑมิ

(นางบุษราคัม อ่ำสกุล)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

วัลลิสุต

(นางรตี วัลลิสุต)

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐